

### สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ (Geotourism)

ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ (Geotourism) ภายใต้โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ อุทยานธรณีโคราชสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก ปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้ นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมอบรม พร้อมด้วยนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นางสาวนางสาวพิชญาภรณ์ บัวศิริ ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา นางสาวปัญจมี พูนนอก ปลัดอำเภอสองเนิน นางนภาพรณ ดวงสว่าง ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางกัญญา มโนเสงี่ยม รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา นายกรกฤต วรวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา นางสุขปรียา สุขศิริวิเศษกุล อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นางอรรพรรณ กอบวิทยา ผู้แทนจากโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะทำงานจากพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกกราช (Sakaerat Biosphere Reserve) ภาควิชาธรณีวิทยาและการท่องเที่ยวและตัวแทนชุมชนทั้ง 5 อำเภอในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวที่พัฒนามาจากความต้องการของผู้มาเยือนและโอกาสทางการตลาด รวมถึงพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ (Geotourism) อย่างครบวงจร พัฒนาระบบการให้บริการและสินค้า พิจารณาการตลาดแบบ 4P (Product Price Place Promotion) ให้สอดคล้องกับทรัพยากร ศักยภาพและความโดดเด่นของพื้นที่ การโฆษณา สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การตลาดดิจิทัล การใช้ Social Network กับการตลาดและธุรกิจ การตลาดทางตรง การขายโดยใช้บุคคล การส่งเสริมการขาย การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงร่วมกันของพื้นที่ รวมไปถึงการบริหารจัดการ ประมาณการต้นทุนของกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น ปั่นจักรยาน ปีนเขา ล่องแพ โดยพิจารณาในรายละเอียดของกิจกรรม ประเภทสินค้าและบริการ ต้นทุน บุคลากร มัคคุเทศก์ นักสื่อความหมาย อาหาร น้ำดื่ม วัสดุดิบ บรรจุภัณฑ์ (ค่าแรง ค่าน้ำมัน) อื่นๆ ร่วมด้วย

ในการนี้คณะอาจารย์และคณะทำงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงดูแลในแต่ละพื้นที่ โดยหลังจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะทำงานจะติดตามการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว Geotourism ให้เกิดขึ้นในอุทยานธรณีโคราชอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ

## เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน จินตนาการอนาคต

ให้บริการวิชาการ นำองค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโดยชุมชนท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการจากล่างสู่บนหรือ Bottom-up ของยูเนสโก อันจะนำมาซึ่งการอนุรักษ์ และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด

